
การประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาสรีรวิทยา ครั้งที่ 7/2567 
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 

ณ ห้องประชุมดิถี จงึเจรญิ อาคารศรีสวรินทิรา ช้ัน 13 
 

ผู้มาประชุม:  อ.สรชัย ศรีสุมะ   หัวหน้าภาควิชา 
อ.สมพล เทพชุม   รองหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชาฝ่าย 
    บริหารและวิชาการ 
อ.ปณภัฏ เอื้อวิทยา  รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริการและครุภัณฑ์ 

   อ.นราวุฒิ ภาคาพรต  รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
   อ.ยอดยิ่ง แดงปะไพ  รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และ 

ประชาสัมพันธ์  
   คุณกิตติ์ชญาห์ พงศ์วัฒนภาคิน หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ 
   คุณภคพล ทิมประเสริฐ  หัวหน้าสำนักงานภาควิชาและเลขานุการ 

ภาควิชา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม: คุณสุนทรี มีชำนาญ  เข้าร่วมประชุมแทน อ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ 
คุณศุภชัย ยอดรัก 
 

ผู้ไม่มาประชุม:  อ.ฉันทชา สิทธิจรูญ  ติดภารกิจ อบรมภายนอกคณะฯ 
   อ.เรวิกา ไชยโกมินทร์  ติดภารกิจ อบรมภายนอกคณะฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา :  09.05 น. 
 
 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ไม่มีการแก้ไข 
 
 
 

 
วาระแจ้งเพ่ือทราบ 
1. การจัดงานปีใหม่สามภาควิชา 
ศุกร์ 6 ธันวาคม 2567 
- มอบหมายให้ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบจัดงานปีใหม่สามภาควิชา 



 
2. แผนงานในสัปดาห์สุดท้ายของกรกฎาคมและสัปดาห์แรกของสิงหาคม 

วันที่ แผนงาน 
อังคาร 30 กรกฎาคม - 
พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 

หัวหน้าภาควิชามีภารกิจไปประชุมสัญจรคณะฯ เยี ่ยมศิษย์เก่าที่
โรงพยาบาลภาคกลางตอนล่าง 

ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา 
- กรรมการสองท่านลาประชุม (อ.เรวิกา ปฏิบัติภารกิจรับเสด็จ , อ.
ยอดยิ่ง ลาพักผ่อน) 
- วาระประชุมเพื่อพิจารณา 
• ตัดสินผลเล่ือนเงินเดือน 
• ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างคณะฯ กับภาควิชา (ต.ค. 67 - ก.ย. 

68) 
• เกณฑ์ประเมินผลปฏิบัติงานของภาควิชา (มิ.ย. 67 - พ.ค. 68) 
• แผนอบรมประจำปีของบุคลากรภาควิชา (มิ.ย. 67 - พ.ค. 68) 

 
- ให้ทำเรื่องมอบหมายให้ อ.สมพล ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าภาควิชา 
- วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา ให้ อ.ยอดยิ่งและ อ.เรวิกา มอบหมายให้มี

ผู้เข้าร่วมประชุมแทน 
 
วาระสืบเนื่อง 
1. ความคืบหน้างาน 100 ปี ชีวเคมี เภสัชวิทยา สรีรวิทยา 

-  หัวหน้าภาควิชาและเลขาภาควิชาจะส่งต่อร่างคณะกรรมการจัดงาน 100 ปี 3 ภาค ให้กับ 2 ภาควิชา
เพ่ือให้เพ่ิมรายชื่อคณะกรรมการ  
 
2. ความคืบหน้างาน Siriraj Physiology Education Program [SiPEP] 
ที่ประชุมอนุมัติ  
- หนังสือสรีรวิทยา 1 ให้คุณครู จำนวน 36 เล่ม 
- คำศัพท์สรีรวิทยา ให้นักเรียน 144 เล่ม 
- รับบริจาค มี 2 วิธี คือ ตั้งกล่องรับบริจาคเงินสด กับคิวอาร์โค้ดสําหรับบริจาคเข้าศิริราชมูลนิธิกองทุน
เพ่ือกิจการภาควิชาสรีรวิทยา 
- อนุมัติงบ 2,200 บาท ของรางวัลปากกาหรืออย่างอ่ืนที่ไม่ใช่ปากกาก็ได้ 

 
3. การรับเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ประจำปี 2568  



- หัวข้อ (theme) 
- สถานที ่
- วันที่ 
 



 



 
อบรมเชิงปฏิบัติการโดย รศ. ดร. พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ 
ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม SiMR ชั้น 12 
หัวข้อ: 
• ภาวะอ้วน (obesity) 
• สมดุลพลังงาน (energy balance) 
• การควบคุมอาหาร (weight-loss diet regimens) 
• หลักการลดน้ำหนัก (principle of weight management) 
• การกลับคืนมาของน้ำหนักที่ลดลงไป (weight regain) 
• วันโกง (diet break or cheat days) 
• การคงน้ำหนักที่ลดลงไป (weight loss maintenance) 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
ความเห็นจากกรรมการ มีดังนี ้
- เสนอให้เพิ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “รับประทานอาหารถูกวิธี ชีวีมีสุข Eat Properly Live Happily” 
โดย อ.ฉันทชา หรือ อาจพิจารณา จัดเป็นการอบรมประจำปีที่เก็บค่าลงทะเบียน 
-  การอบรมประจำปีที่เก็บค่าลงทะเบียน ควรพิจารณาหัวข้อและ theme ที่เป็นของภาควิชา เป็นหัวข้อที่ไม่มจีัด
ทั่วไป และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือ  
- กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมการอบรมสรีรวิทยา – พยาธิสรีรวิทยา จะมองเรื่องวิจัยเป็นหลัก จึงน่าจะกำหนดเป็น
หัวข้ออ่ืนๆ ได้ 
- เสนอให้มีการจัดการอบรมในรูปแบบที่ผู้ฟังมีส่วนร่วม เช่น TED talk อาจจัดเป็นบาง session มีการให้ส่งเนื้อหา
มาล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมแนวทางการนำเสนอ 
- สถานที่จัด จะกำหนดตามกลุ่มเป้าหมาย ภายหลังจากการหารือกับรองคณบดีฝ่ายวิจัย รวมถึงจะมีการพิจารณา
เรื่องท่ีจอดรถให้เหมาะสม  
- เสนอให้มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกคณะ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเห็นของเจ้าภาพร่วม (ถ้ามี) 
- ช่วงเวลาที่จัด เสนอเป็น 2 สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม โดยจะเริ่มดำเนินการโดยเร็ว เช่นตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน  
- มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารและวิชาการ พิจารณาร่างและนำเสนอรายละเอียดการจัดอบรมดังกล่าว 

 
 
 
4.  ความคืบหน้า NirvaMed 
- การขอกำหนดตำแหน่ง Adjunct Professor 
- อ.ปราโมทย์จะไปคุยกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 



- การจัดการเรื่องค่าใช้สถานที่ของคณะฯ  
- หัวหน้าภาคแจ้ง ให้ทางสํานักงานภาค ติดต่อไปที่คณะ คณะยังไม่มีประกาศเรื่องการคิดค่าเช่าสถานที่ที่

แบบอยู่ยาวๆ 
- ฝ่ายการคลังแนะนําให้เป็นภาควิชาทําหนังสือขึ้นไป ว่ามีบริษัทจะมาอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือให้คณะพิจารณา  
 
- การรับบริจาคเครื่อง hemodialysis จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
- อ.ปราโมทย์ ให้ภาควิชาทําหนังสือไปที่ รพ.รามา ขอรับบริจาคเครื่อง hemodialysis ที่ รพ.รามา ไม่ได้

ใช้แล้ว 
- ให้คุณภคพลหาข้อมูลว่าภาควิชาต้องดำเนินการอย่างไร ในการรับบริจาคเครื่อง hemodialysis 
 
- การขอใช้สถานที่เพิ่มสำหรับ NirvaMed เพื่อการทำงานของ ดร. นพ.ปราโมทย์ (ห้อง 1333) 
- แจ้ง อ.ปราโมทย์ ต้องใช้ (ห้อง 1333) เพียงคนเดียว 
- ต้องไม่ใช้เป็นห้องเก็บของหรือห้องทดลอง 
- ให้ใช้เป็นห้องสําหรับปฏิบัติงาน 



 
Pramote Hochareon <p.hochareon@nirvamed.com> 
Fri 3/24/2023, 2:01 AM 
Sorachai Srisuma;Wattana Watanapa;Panapat Uawithya;Yodying Dangprapai; 
Dear Prof. Sorachia, the Head of the Physiology Department, 
  
I am writing to express my appreciation to you and the Department of Physiology for the 
hospitality to let NirvaMed use the space from October 2022 to February 2023. 
  
I am coming back to Thailand on next Tuesday, March 28th, and I will go to Siriraj right from the 
airport in the early morning.  My mission is to raise the next $2M.  The team, including N’June, 



will continue to work in Minnesota on technology transfer to Thailand.  They indeed have made 
a lot of good progress. 
  
As you know about NirvaMed’s new Thai-Centric plan—i.e., setting up our research operation in 
Thailand, I am thinking that, based the nature of NirvaMed’s technology, it would be very 
beneficial to have our lab with the Physiology Department.  This would encourage and enable 
our research collaboration. 
  
In addition, I think NirvaMed’s office presence in a high traffic area in Siriraj (like the office I had 
been sitting) would gradually familiarize Siriraj’s staffs and students with a startup like NirvaMed, 
which, in turn, naturally promote innovation in Siriraj. 
  
If that is still OK with you and the Department, I would love to have an office at the Department 
again.  I will also bring some equipment with me, which would be good if I could keep them at 
the other room that June was using too. 
  
I understand that you would need to consult with other Department’s faculty members.  I am 
appreciatively and respectfully looking forward to hearing from you, and seeing you next week, 
nonetheless. 
  
Gratefully, 
-Pramote 
 

วาระเพ่ือพิจารณา 
 
1.  ข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่าประจำปี 2568 
 



 
 



 

 
 
 

- ให้แต่ละหน่วยงานวางแผนตัววัดที่เสนอปรับเป้า โดยให้ส่งให้ส่งภายในระบบภายใน 16 ส.ค 67 
-    ให้วันที่ 2 สิงหาคม 67 ให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละตัววัด นำเป้าที่ปรับมาพิจารณา 
-    ฝ่ายบริหารและวิชาการ International Recognition Index ให้อาจารย์เข้าไปกรอกข้อมูลเอง และต้องเป็นระดับนานาชาติ ถึงจะนับคะแนน 
-    คุณสุนทรีแจ้ง หนังสือเชิญอาจารย์ที่เชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติถ้าไม่ได้เข้ามาโดยตรงทางคณะอาจจะต้องรบกวนอาจารย์เข้า
ไปกรอกข้อมูลด้วย 
-    คุณสุนทรีแจ้ง ถ้าทางวิชาการรับข้อมูลไปแล้วเค้ายังไม่ approve รบกวนอาจารย์แจ้งคุณสุนทรีด้วย เพ่ือติดตาม 
-    ฝ่ายทรัพยากรบุคคล successor ให้เตรียมไว้สำหรับตำแหน่งสำคัญ ให้ภาควิชาเสนอชื่อ successor ของตำแหน่งสำคัญ มากกว่า 1 ท่านก็ได้         
และให้ระบุชื่อ 
-    ฝ่ายบริการและครุภัณฑ์ ให้มอบหมายให้มีผู้ติดตาม การประเมินทักษะ Digital Awareness ให้ติดตามบุคลากรทุกคน 
-    ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ร้อยละของการตอบแบบสำรวจความผูกพัน และความสุขประจำปี ให้จำนวนร้อยละของบุคลากรเข้าไปทำ
แบบสอบถามทั้ง 2 แบบสอบถามให้มากท่ีสุด แล้วก็ต้องติดตามด้วย 
-   ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม อัตลักษณ์องค์กร ให้เลือกทำ 1 กิจกรรม  
-   หัวหน้าภาควชิาเสนอ งาน 100 ปี 3 ภาค 
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ผูป้ระสานงาน

1 สรรีวทิยา รอ้ยละของผลงานวจัิยตพีมิพ ์ ใน Top 10 % รอ้ยละ ฝ่ายวจัิย 25 27 29 32 35 ฝ่ายวจัิยและนวัตกรรม

11 สรรีวทิยา รอ้ยละอาจารยท์ีรั่บผดิชอบภาระงานดา้นการสอนผา่นการอบรมดา้นแพทยศาสตร

ศกึษาตามเกณฑค์ณะฯ

รอ้ยละ ฝ่ายการศกึษา 100 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

12 สรรีวทิยา รอ้ยละความพงึพอใจในระดบัด-ีดมีากของบัณฑติ รอ้ยละ งานการศกึษาระดบัหลงัปรญิญา 75 80 80 80 ฝ่ายบัณฑติศกึษา

13 สรรีวทิยา รอ้ยละความพงึพอใจในระดบัด-ีดมีากของผูใ้ชบั้ณฑติ รอ้ยละ งานการศกึษาระดบัหลงัปรญิญา 75 80 80 80 ฝ่ายบัณฑติศกึษา

14 สรรีวทิยา จ านวนอาจารยท์ีม่รีะดบัคณุภาพการจัดการเรยีนการสอน ตามเกณฑม์าตรฐาน

คณุภาพอาจารยร์ะดบั 2

คน งานวชิาการ 2 5 6 7 8 9 ฝ่ายบรหิารและวชิาการ

15 สรรีวทิยา International Recognition Index ครัง้ งานวชิาการ 0 8 9 10 11 12 ฝ่ายบรหิารและวชิาการ

16 สรรีวทิยา รอ้ยละ successor ทีเ่ตรยีมไวส้ าหรับต าแหน่งส าคญั รอ้ยละ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 100 100 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

17 สรรีวทิยา รอ้ยละของบคุลากรใหมท่ีไ่ดรั้บการประเมนิทักษะดจิทัิล รอ้ยละ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 100 100 ฝ่ายบรกิารและครภัุณฑ์

18 สรรีวทิยา รอ้ยละการตอบแบบส ารวจความผกูพัน และความสขุประจ าปี (Emo-meter & 

Happinometer)

รอ้ยละ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 70 70 ฝ่ายองคก์รสมัพันธแ์ละ

ประชาสมัพันธ์

19 สรรีวทิยา จ านวนกจิกรรมทีส่ง่เสรมิวัฒนธรรม คา่นยิม อัตลกัษณ์องคก์ร (Core Value) โครงการ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 1 1 ฝ่ายองคก์รสมัพันธแ์ละ

ประชาสมัพันธ์

20 สรรีวทิยา จ านวนกจิกรรมสง่เสรมิความพงึพอใจ /ความผกูพัน/ ความสขุทีภ่าควชิาจัดขึน้ จ านวน ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 1 1 ฝ่ายองคก์รสมัพันธแ์ละ

ประชาสมัพันธ์

21 สรรีวทิยา จ านวนบคุลากรของภาควชิาทีไ่ดรั้บรางวัลระดบัชาต ินานาชาติ คน ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 1 1 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล



-   ให้เป้าเหมาะสมโดยไปเทียบเคียงกับข้อมูลเก่า ถ้าคิดว่าไม่แน่ใจว่าจะทำได้ตามเป้า แล้วให้พิจารณาด้วยว่าจะทำยังไงให้ได้ตามเป้าหรือใกล้เคียงเป้าฝาก
ใหม้ีแผนที่จะไปถึงเป้าด้วย 

     -   ให้แต่ละฝ่ายพิจารณาเสนอชื่อผู้ประสานงาน  
มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการวางแผนข้อตกลงปฏิบัติงานระดับภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่า ตามที่เสนอ 
 
 
  



2. การพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 5 

ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทรงคุณวุฒิ ขอให้ส่วนงานเสนอชื่อผู้
สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 14 ชื่อ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำส่วนงาน นั้น 

ในการนี้ คณะฯ ขอให้หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์/สถาน/โรงเรียน ที่มีความประสงค์เสนอชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเสนอชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งดังกล่าว จำนวนไม่เกิน 5 ชื่อ ในแบบฟอร์มเสนอชื่อที่แนบมานี้ และส่งแบบฟอร์มกลับมายังรองคณบดีฝ่าย
บริหาร โดยกำหนดปิดรับการเสนอชื่อในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น.  

 

 

 
-  
- ให้สํานักงานภาควิชาเวียนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิถาม

อาจารย์อีกครั้ง 



 
ฝ่ายบริหารและวิชาการ 
3. การพิจารณาผลประเมินการสอนระดับภาควิชา 
- หัวหน้าภาควิชาแจ้ง อ.ทักษอรได้ผ่านการประเมินแล้ว ให้ดําเนินการต่อเรื่องเอกสาร ให้ อ.สมพล รอง

หัวหน้าภาคลงนาม และดำเนินการส่งเอกสารต่อไป 
- อ.สมพลแจ้ง อ.รุจภพ ที่ประชุมในท่ีกรรมการระดับคณะเพ่ือประเมินคุณสมบัติของตําแหน่งวิชาการของ 

อาจารย์ผ่านเกณฑ์ผลการสอนแล้ว 
 
 

ฝ่ายบริการและครุภัณฑ์ 
- 

 
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
- 
 

 
  



ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
4. สถานที่สอบวัดคุณสมบัติ ของนศ.ปริญญาเอก 
 

 
- นักศึกษาเสนอห้องที่จะใช้สอบวัดคุณสมบัติ เสนอ จำนวน 4 ห้อง ประกอบด้วยห้อง 1308, 1310, 1325, 1334  
- อ.สมพลเสนอ ปรับวิธีการประเมินวิธีการจัดสอบ QE ใหม่ต้องปรับเกณฑ์ ในการสอบให้ใช้รูบิกแทน รายละเอียด
จะนำเข้าไปที่ประชุมฝ่ายบัณฑติศึกษา 
มติที่ประชุม  เห็นชอบสอบวัดคุณสมบัติ จำนวน 4 ห้อง ประกอบด้วยห้อง 1308, 1310, 1325, 1334   



5. กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 

 
 
6. การเตรียมการรายวิชา Physiology for Biomedical Engineering 

 
 

ฝ่ายบริการการศึกษา 
7. การกำหนดอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2568 
จากการประชุมกรรมการบริหารภาควิชาครั้งที่ 5/67 เมื่อศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม ที่ภาควิชาพิจารณาเรื่อง

การจัดอาจารย์สอนในรายวิชา ศรสว245 ระบบห่อหุ้มร่างกาย โครงร่างและการเคลื่อนไหว และ ศรสว254 ระบบ
ประสาท เพื่อเป็นการกำหนดการมอบหมายงานสอนในปีการศึกษา 2568 นั้น และ อ .ชัยเลิศประสงค์รับเป็นอ.
ผู้สอนและถ่ายทอดประสบการณ์ให้อ.ในภาควิชา เพื่อส่งมอบงานสอนต่อไปนั้น ภาควิชาจึงเสนอเพิ่มชื่ออ.ชัยเลิศ
เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาสรีรวิทยาการแพทย์ เพ่ือเป็น
การกำหนดการมอบหมายงานสอน 

 
มติที่ประชุม - เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 
 
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
8. การเตรียมการ coworking space 



ความสูงของกำแพงฝั่งหน้าต่างวัดจากพ้ืนถึงขอบล่างของกรอบหน้าต่างสูง 114 เซนติเมตร ความสูงของ
โต๊ะที่เลือก เสนอเป็น 100 เซนติเมตร 

 
 



 
 

 
 

- ให้ อ.ยอดยิ่ง List ข้อตกลงการใช้ห้อง coworking space 1310 เพ่ือมาพิจารณา 
- ให้ อ.ยอดยิ่ง ออกแบบการจัดภายในห้อง coworking space 1310 เพ่ือมาพิจารณา 
- ให้คุณภคพล มอบหมายให้พนักงาน แกะสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่ห้อง 1310 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
9. แพทย์ใช้ทุนขอปรึกษาเรื่อง clinical rotation ที่ต่างประเทศ 



     -    หัวหน้าภาควิชาได้ปรึกษากับหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ทั้งสองท่านเห็นด้วยที่ว่าใช้วันละกิจกับวันละพักผ่อนได้ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน 

- ถ้าจะใช้ลาฝึกอบรมต้องเป็นเรื่องที่ภาควิชาส่งไปหรืออาจารย์ได้รับเชิญ อาจารย์จะไปเรียนต่อใช้ลาฝึก
อบรม่ได้ 

- อาจารย์สามารถไปได้ ไม่เกินหนึ่งเดือน (หรือ 20 วันทําการ) 
- หัวหน้าภาควิชาจะแจ้งกับอาจารย์ และเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 
10. ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ผช. อ. นพ.ธนัสถ์ 



 



- กรรมการมีความเห็นว่า ให้ระบุงานพัฒนาตนเองและอ่ืนๆ มีสัดส่วน 20 % และงานบริการทางวิชาการท่ีปฏิบัติเป็นประจำ (รวม autonomic ซึ่งคิด
เป็น 5%) มีสัดส่วน 25%  
 
  



11. เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เสนอปรับ งานสอน วิจัย การอบรมต่างๆ 
- หัวหน้าภาควิชาแจ้ง เกณฑ์ประเมินผลปฏิบัติงาน ที่มีเสนอปรับ โดยจะพิจารณาสรุป ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป (ต้นเดือนสิงหาคม 2567) 
 

 
 

- อ.ยอดยิ่ง เสนอว่า การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ ควรอยู่ในงานพัฒนาตนเอง 
- มอบหมายให้ อ.ยอดยิ่ง list เกณฑ์คุณภาพการสอน มาเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 



 
 

 
 

-  



 
- การให้คะแนนเพ่ิม (เกณฑ์ปริมาณ) กรณีเปิดรายวิชาพิเศษ เช่น MAP-C, MAP-X, short course  เฉพาะ

การเปิดรายวิชาครั้งแรกเท่านั้น โดยมีคนนอกลงทะเบียนเรียน กรณีมีผู้เรียนสำเร็จ จะให้คะแนนเพ่ิม ใน
เกณฑ์คุณภาพ   

- วัตถุประสงค์การเปิดรายวิชาพิเศษ ณ ปัจจุบัน ยังมุ่งเน้นให้มีการเปิดรายวิชาในเบื้องต้นก่อน 
- อ.ยอดยิ่ง จะหาข้อมูลจากการเปิดรายวิชาของศูนย์ SHEE ว่าสามารถเปิดหลายรายวิชา และมีผู้สนใจ

ลงทะเบียนเรียนได้อย่างไร 



 
 

 
 



 
- ที่ประชุมรับรอง แผนอบรมประจำปีของบุคลากรสายวิชาการ 

 

 
 

- มติที่ประชุม รับรองแผนอบรมประจำปีของบุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ (แพทย์ใช้ทุน) 
-  



 
- สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ ทำเฉพาะบุคลากรใหม่ 
- มติที่ประชุม รับรองแผนอบรมประจำปีของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

- สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ ทำเฉพาะบุคลากรใหม่ 
มติที่ประชุม รับรองแผนอบรมประจำปีของบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป 
 
12. การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 
รศ. ดร. พญ.สุวัฒณี คุปติวุฒแิจ้งความประสงค์จะขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หาก

ได้รับอนุมัติจะมีผล 1 พฤศจิกายน 2567 

 
 



 



 



 มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 3 คน ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชา, อ.เรวิกา 
และ อ.นราวุฒิ 

- ประเมินส่วนที่ 2 คุณภคพลนัดหารือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
- ประเมินส่วนที่ 3 ใช้ผลคะแนนการประเมินสมรรถนะหลักของภาควิชา 
-  ประเมินส่วนที่ 4 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ปฏิบัติ  
ความเห็นจากกรรมการ เสนอแนวทางการประเมิน มีดังนี้  
- ดูแลและให้คำแนะนำแก่อาจารย์รุ่นน้อง  
- เขียนโครงการร่วมกับอาจารย์รุ่นน้อง 
- เป็น Buddy ในการสอนร่วมกับอาจารย์รุ่นน้อง โดยสามารถรับการประเมินจากอาจารย์รุ่นน้องได้ 
- ปรับรูปแบบ Lab นศพ.  
- ปรับชั่วโมงการสอน 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

13. แนวปฏิบัติเมื่อมีบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัยใน
ภาควิชา 



 

 
 
 
 



 
 
 

การแนะนำผู้ใช้ห้องปฏิบัติการเบื้องต้นทั้ง 5 หัวข้อทางทีมผู้จัด มีแผนจะดำเนินการตัดต่อ คลิปวิดีโอ ให้มี
ความกระชับแยกออกมาทั้ง 5 หัวข้อพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล โดยผู้ที่เข้ามา
ปฏิบัติงานภายในภาควิชาฯ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 

 
 
 
ความเห็นจากกรรมการ มีดังนี้ 



- ให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงปรึกษากับทางสํานักงานภาคเพ่ือปรับข้อมูลบุคคลภายนอกท่ี
ขออนญุาตเข้ามาภายในภาควิชาให้เป็นปัจจุบัน และต้องอัพเดทให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอด 

- บุคคลภายนอกมาวันเดียวไม่ต้องติดบัตร และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นคนดูแลตลอดจนกว่าจะ
ออกจากภาควิชา 

- หากพบบุคคลภายนอกไม่ติดบัตรให้ผู้ที่พบเห็นติดต่อสำนักงานภาค 
- ช่างหรือบริษัทที่เข้ามาภายในภาควิชาเพียงวันเดียวไม่ต้องติดบัตร  
- บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาครบกำหนดแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบเก็บบัตรคืน และให้มีการมัดจำบัตรเข้าออก

ภาควิชา 100 บาท เพ่ือเป็นข้อมูล feedback ไปยังหัวหน้าภาควิชา 
- ให้ออกแบบบัตร Visitor เข้า-ออกภาควิชาให้มีความแข็งแรง 
- ให้มีการประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมภาควิชา  
- ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการ ให้จัดทำแบบฟอร์มออนไลน์ รายละเอียดของแบบฟอร์มให้มี 

List ห้องพร้อมผู้รับผิดชอบ และ List เครื่องมือในห้องพร้อมผู้รับผิดชอบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ดำเนินการตาม Flow และเมื่อทำแบบฟอร์มออนไลน์และบัตร Visitor เสร็จก็
เริ่มใช้ได้เลย 
 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา :  13.19 น. 
 

 
 
 
 

           ศุภชัย บันทึก-พิมพ์ 
อ.สรชัย ตรวจ 

 


